



Mỗi độ Xuân về, người dân Việt, đặc biệt người Việt Công Giáo không quên cảm tạ tri ân Thiên Chúa, là Chúa của Đất Trời, là mọi căn nguyên và là nguồn sống của mọi loài sinh linh vạn vật. Ngài là

Thiên Chúa của Mùa Xuân trường tồn bất diệt. Khi chúng ta đón mừng Tết là chúng ta tiếp đón Chúa Xuân đã, đang và còn hiện diện mãi mãi với chúng ta, vì Ngài là Mùa Xuân Vĩnh Hằng luôn mong ước chúng ta được an khang, hạnh phúc, như thuở ban đầu đất trời được tạo dựng. Ngày nào cũng là ngày xuân được xum vầy bên Chúa, bên gia đình và người thân yêu của chúng ta.

Truyền thống văn hóa của Việt Nam luôn lấy Cội là Nguồn, lấy Gốc là Nền Tảng, nên rất coi trọng giây phút Giao Thừa, và 3 Ngày Đầu Xuân. Nó bao gồm rất nhiều ý nghĩa linh thiêng mà Cha Ông chúng ta gói gọn vào 3 Ngày Đầu Năm. Giây phút cảm động và linh thiêng nhất mà hầu như ai cũng mong đợi, đó là giây phút Giao Thừa, một giây phút tiễn biệt Năm Cũ để tiếp đón Năm Mới. Người xưa tin rằng sau khi làm lễ nghi để xua đuổi tà ma ác quỷ ra khỏi nhà thì bắt đầu làm nghi lễ Giao Thừa để tiễn vị thần cũ ra đi, nghênh đón vị thần mới đến, và nó mang một ý nghĩa linh thiêng và rất lắng đọng trong từng trái tim của người con dân Việt Nam. Sự lắng đọng sâu xa tình cảm ấy được thể hiện qua mỗi thành viên trong gia đình, đặc biệt những người Công Giáo quy tụ trước bàn thờ Thiên Chúa nói riêng, trước bàn thờ Tổ Tiên Ông Bà nói chung để cùng nhau cử hành nghi thức cầu nguyện cho Năm Mới như một hình thức “Tổng cựa nghinh tân.” Nghĩa là “tiễn cũ đón mới”, như thể một lời chào tạm biệt để mọi sự cũ kỹ, không may, không lành trôi vào quên lãng. Và cầu mong đón nhận được những điều tốt đẹp, may mắn trong Năm Mới. Trên hết mọi sự là cùng dâng lời cảm tạ tri ân Thiên Chúa về một Năm Cũ đã qua và xin Người tiếp tục thương ban cho chúng ta một Năm Mới ngập tràn niềm vui, an khang và hạnh phúc.

Đối với người Công Giáo, chúng ta luôn xác tín Thiên Chúa là Thiên Chúa càn khôn, Ngài là khởi nguyên và là cùng đích, là Alpha và Omega. Mọi không gian và thời gian, vạn vật vũ trụ đều quy thuộc về Người. Ngài là nguồn mạch và là đỉnh cao của mọi sự, nên tất cả vạn vật vũ trụ đều bắt nguồn từ Ngài. Điểm cụ thể nhất mà chúng ta thường xác tín là mỗi khi chúng ta đi tham dự Thánh Lễ, vây quanh Bàn Tiệc Thánh Thể, đặc biệt vào những ngày Đầu Năm, như thể chúng ta đến để múc lấy nguồn sinh lực mới, đồng thời nơi Bàn Tiệc Thánh Thể sẽ tuôn trào mọi điều thiện hảo giúp chúng ta sống trong một Năm Mới vạn sự như ý. Chính Chúa Giêsu, Con Một Chí Ái của Thiên Chúa như hoa

quả đầu mùa, và là Trưởng Tử, là Ngôi Lời đã được phát xuất từ Thiên Chúa, để những ai kết hợp với Ngài trong Thánh Lễ cũng sẽ được sống và sống dồi dào.

Đối với người Việt Công Giáo, Thánh Lễ Giao Thừa được cử hành rất trọng thể mời gọi mọi tín hữu vây quanh Bàn Tiệc Thánh Thể như một tâm tình hòa hợp với Thiên Chúa, hòa hợp với nhau, hòa hợp với thiên nhiên, với dân tộc, và cùng nhau cảm tạ tri ân Thiên Chúa là Chúa Tể của Mùa Xuân Bất Diệt. Giây phút này được nối tiếp trong Thánh Lễ Mừng 1 Tết để cầu Hòa Bình cho thế giới, cho Đất Nước Dân Tộc và cho Gia Đình của mỗi người chúng ta. Bên cạnh đó truyền thống văn hóa của dân tộc Việt Nam luôn nhớ về cội nguồn, theo đạo hiếu thảo, và luôn tưởng nhớ đến Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ đang còn sống hay khuất núi, vì thế Thánh Lễ Mừng 2 Tết dành đặc biệt cầu nguyện cho các Đấng Bậc đã qua đời được hưởng Nhan Thánh Chúa muôn đời, và cũng cầu nguyện cho các Đấng Bậc đang còn sống luôn hồn an xác mạnh, xum vầy bên Con Cháu. Cuối cùng Ngày Mừng 3 Tết dành riêng đặc biệt cầu nguyện cho công ăn việc làm được phát đạt, được thuận buồm xuôi gió, được nhiều may mắn. Chung quy ý nghĩa sâu xa nhất của 3 Ngày Lễ Tết, nói lên việc tôn thờ Mẫu Nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, để minh chứng Tình Yêu Thiên Chúa được trải dài trên thế gian này một cách nhiệm mầu, mà chúng ta được nhận biết qua không gian, thời gian, đất trời vạn vật trên vũ trụ này. Nói chung, giây linh thiêng của những ngày Đầu Xuân như một bản hợp xướng, ca tụng sự sống mà Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta, giúp chúng ta tìm về cội nguồn, tìm về nơi xuất phát. Đã làm người ai cũng đều có ngày bắt đầu, như một tờ giấy khai sinh để viết lên trên đó mọi sự mà cả cuộc đời chúng ta trải qua. Càng tiến về tương lai chúng ta lại càng xa lìa quá khứ, thì những sự cũ kỹ để nó vụt bay như một năm cũ đã qua đi, như cơn gió thoảng thoảng bay qua, như thời gian trôi qua giống như dòng nước chảy mãi ra biển khơi không bao giờ trở lại. Ngày Đầu Xuân như một lời nhắc nhở chúng ta hãy trở về nguồn, trở về với Thiên Chúa như điểm xuất phát, để giúp chúng ta tiếp tục bước đi trong những ngày kế tiếp trong Năm Mới.

Lạy Chúa, dẫu chúng con đang sống ở phương trời nào, nhưng trong những giây phút linh thiêng cùng nhau quy tụ về đây, để cùng dâng lời tri ân cảm tạ Thiên Chúa, Đấng tạo thành vũ trụ, Đấng ban muôn hồng ân cho thế gian, cho trái đất trời, cho đất nước Việt Nam, và cho gia đình chúng con. Cách riêng chúng con xin dâng Cộng Đoàn của chúng con cho Chúa, xin cho chúng con luôn biết làm sáng danh Chúa trong cung cách của từng bậc sống của mỗi người, để từ đó chúng con luôn mãi tự hào là Con Cháu của các Thánh Tử Vì Đạo Việt Nam.

